



Lắng Nghe:

Một

Bảo

Vật

Quý

Giá

Bạn có biết chiếc chìa khóa mà

người ta thường dùng để mở cánh cửa

hạnh phúc trong gia đình, để mở cánh cửa thành công trong xã hội, để mở cánh cửa bình an trong tâm hồn và để mở cánh cửa của hiệp nhất và yêu thương trong Giáo Hội ... tên là gì không? Đó chính là sự LẮNG NGHE!

Biết LẮNG NGHE là một trong những báu vật vô cùng quý giá, ai có được món báu vật này thì sẽ có tất cả mọi sự, vì thế cho nên vua Salomon mới khẩn xin cùng Thiên Chúa *“Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái”* (1 V 3:9).

- Tiên tri Sa-mu-en nhờ có khiếu LẮNG NGHE cho nên ông mới nghe được lời của Thiên Chúa mặc khải cho ông về tương lai đen tối của con cháu của ông Ê-li (1 Sm 3:11-14).
- Bà Maria nhờ có khiếu LẮNG NGHE cho nên đã được Chúa Giêsu khen là người khôn ngoan: *“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”* (Lc 10:42).

Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và thượng trí, Ngài biết rõ con người ta chỉ thích NÓI, mà lại không thích LẮNG NGHE ai cả, cho nên Ngài đã cho mỗi người một cái miệng nhưng lại gán cho tới hai lỗ tai!

LẮNG NGHE nhau quả là một thách đố lớn cho mỗi người chúng ta, bạn đồng ý không? Bạn cứ thử suy nghĩ một tí thì sẽ thấy ngay, những rạn nứt, đổ vỡ, thất bại, chia rẽ, phiền muộn và đau khổ nảy sinh trong gia đình, trong hội đoàn, trong dòng tu, trong giáo xứ và trong Giáo Hội ... đã và đang xảy ra khắp đó đây là bởi vì người ta thiếu hoặc tệ hơn nữa, không có khả năng LẮNG NGHE nhau mà thôi!

- Vì linh mục Johann Tetzel không có khả năng LẮNG NGHE và không có khả năng ĐỐI THOẠI với Martin Luther, cho nên mới nảy sinh ra sự ly giáo, tranh cãi, chiến tranh cùng muôn vàn giống tội mãi cho đến ngày hôm nay luôn.
- Vì vợ chồng thiếu hoặc không có khả năng LẮNG NGHE nhau. Chồng nói, vợ nói và chỉ có ... hàng xóm lắng nghe! Cho nên hạnh phúc trong gia đình bị rạn nứt, con cái bị tổn thương và gia đình đi đến tình trạng đổ vỡ, ly thân, ly dị cùng muôn vàn những đau khổ, bất hạnh khác nữa.
- Vì con cái không biết LẮNG NGHE lời dạy dỗ và khuyên răn của cha mẹ, hoặc cha mẹ không có khả năng và thiếu kiên nhẫn LẮNG NGHE những nguyện vọng và những lời phân trần của con cái, cho nên không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng nề và khó chịu như ngậm hơi nước.
- Vì các thành viên của hội dòng không có khả năng LẮNG NGHE nhau: Bề trên chỉ biết phán xuống, buộc bề dưới cúi đầu, vâng lời tối mật ... hoặc ngược lại, bề dưới không biết LẮNG NGHE, lại cố chấp, đóng cửa lòng mình lại, không thêm đối thoại, cay đắng và âm thầm chịu đựng ... cho nên tu sĩ mới bỏ dòng, đời sống cộng đoàn mới nặng nề, buồn chán và tẻ nhạt ...

Tất một lời, muôn cho đời sống của gia đình, hội đoàn, dòng tu, giáo xứ và giáo hội được bình an, yêu thương và hiệp nhất thì tôi và bạn phải có khả năng LẮNG NGHE nhau. Nhưng làm sao để tôi và bạn có được khả năng LẮNG NGHE nhau? Không khó lắm đâu! Bạn và tôi cứ noi theo mẫu gương của Vua Salomon trong bài đọc một của Chúa Nhật hôm nay, là chúng mình sẽ có được khả năng biết LẮNG NGHE ngay thôi!

- Thứ nhất, chúng mình phải có một thái độ KHIÊM TỐN giống như Vua Salomon *“Lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tở Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi ...” (1 V 3:7-8)*. Chỉ khi nào tôi và bạn có một tâm hồn KHIÊM TỐN thì lúc đó ta mới có thể bình tĩnh LẮNG NGHE người khác được.
- Thứ hai, tôi và bạn phải mở miệng để XIN, xin cái gì? XIN Chúa ban cho con *một tâm hồn biết lắng nghe ... và [biết] phân biệt phải trái.*



Bạn thân mến, khi phỏng vấn Romanus Wolter, một chuyên gia kinh tế nổi tiếng tại Hoa Kỳ, và cũng là tác giả của những cuốn sách và những bài viết nổi tiếng như *Kick Start Your Success*, *Kick Start Your Dream Business*, *Be Your Own Boss*, *The Magazine for Working Women* ... một phóng viên hỏi ông ta: “*Nhân tố nào đã giúp cho ông thành công trên thương trường như hôm nay?*” Romanus Wolter mỉm cười trả lời: “*Một trong nhân tố quan trọng giúp cho tôi thành công là tôi **biết lắng nghe người khác.***”

Nếu nhờ vào sự lắng nghe một cách chăm chú vào sự đóng góp của đồng nghiệp, của những cộng sự viên, của những chuyên gia, và cả của những người làm việc dưới quyền ... mà Romanus Wolter đã thành công và trở thành một người nổi tiếng như vậy, thì tôi tin chắc rằng nhờ vào sự lắng nghe, tôi và bạn cũng sẽ thành công trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình, bảo vệ sự bình an trong tâm hồn, trong giáo xứ, trong dòng tu và nhất là nhờ vào khả năng biết lắng nghe người khác, chúng mình sẽ gặt hái được những hoa trái của tình yêu, sự hiệp nhất và bình an trong đời sống thường nhật bởi vì *nói là gieo, nghe là gặt*, nếu chúng mình chỉ có gieo mà không chịu gặt thì ... phí của giờ quá!

Nếu bạn muốn người khác lắng nghe bạn nói, bạn nên để thì giờ lắng nghe họ nói. Khả năng biết LẮNG NGHE người khác là một nghệ thuật và là một món bảo vật quý giá mà tôi và bạn bằng mọi cách phải chiếm hữu lấy nó. Và muốn có khả năng LẮNG NGHE thì tôi và bạn hãy nỗ lực, siêng năng và chuyên cần hơn trong việc cầu xin với Chúa, để Ngài ban cho chúng mình ơn BIẾT LẮNG NGHE.

Khi chúng mình biết lắng nghe người khác thì tôi tin chắc rằng, cuộc đời của tôi và của bạn sẽ bình an hơn, hạnh phúc hơn và nhất là sẽ tránh được những bất hạnh, chia rẽ, rạn nứt và thù hận trong đời sống gia đình, trong dòng tu, trong giáo xứ và trong những môi trường chúng mình đang sống. Bạn tin không? Nếu tin thì hãy XIN ngay đi, mà phải nhớ xin cho khéo, xin giống như, và xin thứ mà vua Salomon đã xin: Xin cho con có *một tâm hồn biết lắng nghe* người khác. Amen!

Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

www.chatinh.org

www.nhachua.net

